

Số 17/VP/BTĐHN

## THÔNG BÁO

### v/v TẬP SAN THẾ ĐẠO TRI ÂN CÁC CƠ SỞ MẠNH THƯỜNG QUÂN

Ban Thế Đạo Hải Ngoại trân trọng thông báo:

Ban Thế Đạo Hải Ngoại là một tổ chức hoạt động có tính cách tôn giáo theo luật lệ của Hoa Kỳ nhằm mục đích phổ biến tin tức đạo sự và phổ truyền giáo lý Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh.

Ban Thế Đạo Hải Ngoại được miễn trừ thuế của Tiểu Bang và Liên Bang Hoa Kỳ.

Để phụ giúp Ban Thế Đạo Hải Ngoại phổ biến rộng rãi chủ trương, đường lối và hoạt động, một Hệ thống truyền thông Ban Thế Đạo Hải Ngoại đã được sử dụng gồm có:

\*- Bản Tin Thế Đạo và Tập San Thế Đạo

Bản Tin Thế Đạo được phổ biến qua email của đồng đạo và thân hữu.

Tập San Thế Đạo được phổ biến qua đường Bưu Điện trung bình 3 tháng một số

\*- Trang web [www.banthehaingoi.org](http://www.banthehaingoi.org) và [www.banthehao.net](http://www.banthehao.net)

Tập San Thế Đạo và Ban Thế Đạo Hải Ngoại đã hoạt động trên 20 năm và sở dĩ đến ngày hôm nay Tiếng Nói của Ban Thế Đạo Hải Ngoại và Tập San Thế Đạo vẫn còn hiện diện là nhờ sự yểm trợ tinh thần/ vật chất của quý Chức Sắc, Chức Việc các cơ sở Đạo, các Cơ sở kinh doanh, đồng đạo và thân hữu.

Danh sách của những Mạnh Thường Quân cá nhân hoặc các Cơ Sở đều có phổ biến trên Tập San Thế Đạo mỗi khi Tập San này được phát hành.

Trong tinh thần tri ân những Cơ Sở yểm trợ tinh thần / vật chất thường xuyên cho Tập San Thế Đạo nay Ban Thế Đạo Hải Ngoại đăng hoạt động những Cơ Sở này lên [www.banthehaingoi.org](http://www.banthehaingoi.org) nơi **DANH MỤC TRI ÂN CÁC CƠ SỞ** qua hình thức các Quảng Cáo để các đọc giả hệ thống truyền thông Ban Thế Đạo Hải Ngoại biết và ủng hộ các Cơ sở này.

Một điều Ban Thế Đạo Hải Ngoại xin phổ biến là Quý Cơ Sở muốn đăng Quảng Cáo Cơ Sở của mình

lên Tập San Thế Đạo và trang web [www.banthesdaohaingoi.org](http://www.banthesdaohaingoi.org) là đề nghị quý Cơ sở liên lạc Ban Thế Đạo Hải Ngoại và Chúng tôi sẽ liên lạc ngay với quý vị.

Mọi việc đăng quảng cáo cho các Cơ Sở đều đặt trên **nguyên tắc MIỄN PHÍ** và việc quý Cơ Sở yểm trợ Tập San Thế Đạo (Ban Thế Đạo Hải Ngoại) là việc tùy hỉ.

Tóm lại Tập San Thế Đạo (Ban Thế Đạo Hải Ngoại) rất mong được sự yểm trợ quý báu từ tinh thần và vật chất cũng như sự cộng tác, góp ý của quý Chức Sắc, Chức Việc, đồng đạo và thân hữu cùng Các Cơ Sở trên mọi phương diện về giáo lý, thi họa, văn hóa xã hội . . . nhằm mục đích phát triển Ban Thế Đạo Hải Ngoại ngày càng rộng rãi, tốt đẹp và mạnh mẽ hơn.

Trong mọi vấn đề, Ban Thế Đạo Hải Ngoại rất trân trọng đón nhận sự yểm trợ của tất cả quý vị và xin quý vị vui lòng liên lạc:

**Qua Bưu Điện:**

Ban Thế Đạo Hải Ngoại  
PO.Box 21577  
San Jose, CA 95151

**Qua Email:**

[banthesdao@googlegroups.com](mailto:banthesdao@googlegroups.com)

Ban Thế Đạo Hải Ngoại cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị AN LÀNH và HẠNH PHÚC

Trân trọng

San Jose ngày 16-4-2021

VĂN PHÒNG  
BAN THẾ ĐẠO  
TẬP SAN THẾ ĐẠO &  
BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI

